



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๑๕๓

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือเที่ยวสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัดงามเรื่องรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



คลังข่าวกรุงเทพมหานคร ใ้ก้ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 231/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

ข่าวผู้บริหาร

- ดีเคย์...เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า 2 สาย เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ”
- กำกับดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง
- เตรียมเปิด โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ย่านประเวศ ตั้งเป้าครอบคลุม 4 มุมเมือง
- เปิดโลกทัศน์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลมุ่งสร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น

ข่าวสำนักงานเขต

- หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- มีนบุรีเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลากหลายวิชา หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โຕ้ะ เกื่อ ตุ๊กตึคประตุ ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มึยารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเร็ว

ข่าวผู้บริหาร

ดีเดย์...เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า 2 สาย เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ”

เปิดตัวสายสีเขียวครบทุกสถานี วิ่งยาว ไร้รอยต่อ 59 สถานี เชื่อม 3 จังหวัด เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 5 สาย บริการฟรีถึง 1 ม.ค.64 พร้อมปล่อยรถไฟฟ้าสายสีทองขนาดรอง ไร้คนขับสายแรกของประเทศไทย ย่านฝั่งธนบุรี นั้งฟรีถึง 15 ม.ค.64

(16 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ สถานีคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) จำนวน 7 สถานี โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารร่วมทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีคูคตถึงสถานีกรุงธนบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในเวลา 13.00 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2542 ที่กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย คือ รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 สายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต - อ่อนนุช และได้พัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา รถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ขยายเชื่อมโยงทุกพื้นที่สำคัญทั้งกรุงเทพฯและฝั่งธนบุรี และขยายในแนวเหนือ-ใต้ นอกจากนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของกรุงเทพมหานครแล้ว ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วย นับเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญยิ่งของประชาชนชาวกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นรถไฟฟ้าแกนหลักที่สามารถกระจายประชาชนเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอีก 5 สายโดยที่เปิดให้บริการให้คือ เชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ที่สถานีพญาไท เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึง 5 จุด ที่สถานีโศภน สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีบางหว้า เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีทองที่สถานีกรุงธนบุรี และภายในปี 2565 จะเชื่อมรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างใหม่อีก 2 สายคือ เชื่อมกับสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และเชื่อมกับสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง ที่สถานีสำโรง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้เดินรถส่วนต่อขยายทั้งช่วงแคราย - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ทำให้ในวันนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวประสบความสำเร็จ เปิดให้บริการครบทุกสถานี ตลอดเส้นทาง ทั้ง 59 สถานี รวมระยะทางกว่า 68 กิโลเมตร มีรถไฟฟ้าให้บริการมากที่สุด ถึง 98 ขบวน 392 คัน และมีการจัดรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งระบบได้สูงสุด มากกว่า 1,500,000 เที่ยวคนต่อวัน ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่จะเปิดให้บริการเพิ่มในครั้งนี้ เป็นส่วนสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจำนวน 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีพหลโยธิน59 (N18) สถานีสายหยุด(N19) สถานีสะพานใหม่(N20) สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช(N21) สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ(N22) สถานีแยกคปอ.(N23) และสถานีคูคต (N24) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารในส่วนต่อขยายช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าว(N9) - สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) เฉลี่ยในวันทำการที่ 132,200 เที่ยว/คนต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 252,200 เที่ยว/คนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว เป็นผลจากในเส้นทางนี้มี สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีราชการสำคัญตั้งอยู่จำนวนมาก อีกทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯด้านเหนือต่อเนื่องกับจังหวัดปทุมธานี ทั้งด้านถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น และประชาชนส่วนใหญ่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานหรือมาเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากรถไฟฟ้าสายนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีอาคารจอดแล้วจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง ณ สถานีแยกคปอ. และสถานีปลายทางคูคต รองรับจำนวนรถได้รวม 1,755 คัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เดินทางได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้บริการฟรีถึง 1 ม.ค. 64

จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ สถานีกรุงธนบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเดินทางโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมทั้งทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าสายสีทองจากสถานีกรุงธนบุรี ถึงสถานีคลองสาน ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในเวลา 13.00 น. เช่นกัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเมืองมหานครเพื่อให้การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการจราจรติดขัด ที่ผ่านมามีการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ให้ตอบสนองการต่อการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ย่านเขตคลองสาน เขตธนบุรี มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ของพื้นที่การค้าการลงทุน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการมากมาย จึงได้ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยรูปแบบการลงทุนที่ไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ โดยกรุงเทพมหานคร ได้ให้สิทธิพื้นที่โฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าแก่เอกชน เป็นระยะเวลา 30 ปี และนำรายได้ดังกล่าวมาลงทุนก่อสร้าง โดยทรัพย์สินในโครงการทั้งหมดเป็นของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มให้บริการ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจรแออัด เพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย สร้างแหล่งงาน แหล่งท่องเที่ยว และเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า รถไฟฟ้าสายสีทองแม้จะมีระยะทางสั้นเพียง 1.8 กิโลเมตร แต่ถือเป็นระบบรองที่มีประสิทธิภาพ เพราะเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนในทุกโหมด ครบทั้งล้อ ราง เรือ โดยเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลมที่สถานีกรุงธนบุรีและในอนาคตจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ที่สถานีประชาศีก และสายสีแดง (หัวลำโพง-มหาชัย) ที่สถานีคลองสาน นอกจากนี้ยังเชื่อมการเดินทางทางน้ำ สำหรับประชาชนที่จะใช้บริการเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือคลองสาน และท่าเรือไอคอนสยาม โดยจะให้บริการฟรี 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64 เริ่มเก็บค่าโดยสารคงที่ 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.64 เป็นต้นไป สำหรับรูปแบบรถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นระบบนำทางอัตโนมัติ Automated People Mover (APM) ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ล้อ ยานขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบหลัก โครงสร้างขนาดเล็กทำให้ก่อสร้างได้เร็วใช้เวลาประมาณ 2 ปี ไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน มีช่วงรัศมีทางโค้งที่แคบที่สุดบริเวณแยกเบ็บซี เพียง 32.70 เมตรเท่านั้น และแม้แต่พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงก็สามารถก่อสร้างได้บนเขตทางสาธารณะ โดยที่ระบบยังคงความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทางและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งในตัวรถและภายในสถานี

สำหรับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรี ไปตามแนวถนนเจริญนครผ่านแยกคลองสาน ไปสิ้นสุดที่ถนนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสิน มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน ให้บริการด้วยรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ความจุผู้โดยสาร 138 คน/ตู้ มีที่จอดรถวีลแชร์ 1 คัน ตู้รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.89 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูงของรถ 3.5 เมตร สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ 80 กม./ชม. คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 42,000 เที่ยว-คนต่อวัน มีความถี่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 5-6 นาที และเปิดให้บริการ 06.00-24.00 น.

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นชิน ช่วงแรกที่เปิดให้บริการ ผู้เดินทางจะจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นประจำรถไปพร้อมกับผู้โดยสาร ซึ่งในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระบบจนมีความมั่นใจในความปลอดภัย พร้อมทั้งได้กำชับเรื่องการให้ความรู้แก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ ภายในตัวรถเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลผ่านกล้องวงจรปิดและสื่อสารจากศูนย์ควบคุมได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับการปรับปรุงและคืนผิวถนนขณะนี้ได้คืนผิวถนนกรุงธนบุรีเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ถนนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอคืนผิวถนนครบทั้งหมดในวันที่ 22 ธ.ค.63 ส่วนถนนเจริญนครได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการประปานครหลวง (กปน.) ที่อยู่ระหว่างขุดวางท่อใต้ดิน โดยได้รับแจ้งว่าจะทยอยคืนผิวถนนให้ตั้งแต่เดือนม.ค.64 ไปจนถึงเสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.64

กำกับดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาฝุ่น PM_{2.5} ที่ต้นเหตุว่า กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต ตรวจตรา สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน พร้อมตรวจสถานประกอบการไม่ให้ประกอบกิจการปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกำกับไซต์งานก่อสร้างให้ล้างล้อรถทุกคันก่อนออกจากไซต์งาน และประชาสัมพันธ์ให้มีการจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มความเข้มงวดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขีรถยนต์ อีกทั้งประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัวลดการสะสมฝุ่นละอองจากควันรถยนต์รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักงานการแพทย์ และสำนักอนามัย จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} เพื่อให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หากพบฝุ่นละออง PM_{2.5} เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันมากกว่า 3 วัน โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน (วันจันทร์-วันอังคาร เวลา 13.00 – 15.30 น.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น.) และโรงพยาบาลกลาง (วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.) รวมทั้งให้บริการ Hotline 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักงานการแพทย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง หากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อสายผ่านไปยังศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป

(ชลธิชา...สปล. รายงาน)

เตรียมเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ย่านประเวศ ตั้งเป้าครอบคลุม 4 มุมเมือง

(16 ธ.ค. 63) เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ล่าสุด ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพการจราจรค่อนข้างแออัด อาคารเรียนมีขนาดเล็กและคับแคบ ประกอบกับมีการก่อสร้างทางขึ้นลงทางด่วนบริเวณถนนพระราม 4 ตามแนวเส้นทางเชื่อมถนนวิบูลย์ และที่สำคัญพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพให้ครอบคลุม 4 มุมเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น เนื่องจากวิชาชีพหลายสาขาประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งเป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้กับสวนหลวง ร.9 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากโครงการวันแบ่งคอก ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียนรวม 4 ชั้น อาคารที่พักบุคลากร 3 ชั้น อาคารนครภัณฑ์ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด ในจำนวน 10 แห่ง โดยมีหลักสูตรวิชาชีพครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจกว่า 200 วิชา อีกทั้งมีหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดใหม่ เช่น บาริสต้า การทำทูญแจ ศิลปะการจัดงาน ศิลปะการจับผ้า การทำดอกไม้ประดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯตะวันออก เนื่องจากยังไม่โรงเรียนฝึกอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปอย่างมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 จากนั้นจะทยอยเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์

ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพเข้ามายังห้องเรียนต่างๆ โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมกับโรงเรียนฝึกอาชีพอื่นๆ สำหรับหลักสูตรการสอนจะแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม และธันวาคม-มีนาคม เปิดสอน 3 รอบ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. และ ภาคค่ำ เวลา 17.00-20.00 น. ส่วนค่าเรียนทุกวิชาพร้อมค่าธรรมเนียม 105 บาท ยกเว้นคอมพิวเตอร์กับสเปา ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อกวีศักดิ์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวิฒนะ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bmatraining.ac.th

----- (จรัญจุม...สปส. รายงาน)

เปิดโลกทัศน์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลมุ่งสร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น

(16 ธ.ค. 63) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ SMART PR โดยมีผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ นางอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นักประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนัก สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร จากส่วนกลาง สำนัก และสำนักงานเขต รวมจำนวน 144 คน เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และดร.ลภัสสรดา สหัสสพาศน์ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมดิจิทัล มาให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สร้างสรรค์งานหลากหลายประการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยนักประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลาง สำนัก และสำนักงานเขต ได้พยายามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำงานของกรุงเทพมหานครออกสู่สาธารณะผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้การทำงานของกรุงเทพมหานคร และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ซึ่งสามารถสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อกรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระดับหนึ่ง โดยเห็นได้จากเมื่อปี 2562 ประชาชนมีทัศนคติต่อกรุงเทพมหานครในเชิงลบ 49% ในปี 2563 เปลี่ยนมาเป็นทัศนคติเชิงบวก 54% ส่วนทัศนคติเชิงลบลดลงเหลือ 14% ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องหาวิธีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยต้องหาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดอยากให้เข้าไปติดตามและนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้กว้างขวางมากที่สุด

ด้านที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรกล้าที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ นอกกรอบความคิดการทำงานแบบเดิมๆ พัฒนาด้านแนวความคิดทัศนคติในเชิงบวกให้มากขึ้น เพื่อค้นหาเนื้อหาสาระดีๆ แปลกใหม่ มานำเสนอต่อสื่อมวลชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในสายตาประชาชน และเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น 0 เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตยานนาวา วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ช.นราธิวาสราชนครินทร์ 18 และ 20 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2294 8778

เขตมีนบุรี วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ช.เสียบวารี 85 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตประเวศ วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 -5

เขตวังทองหลาง วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.ลาดพร้าว 106 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนสุเหร่าปิงหนองบอน ช.อ่อนนุช 66 แยก 19-15 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 18-19 ธ.ค. 63 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.สีหบุรานุกิจ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-แยกสีหบุรานุกิจ ทั้งนี้ ระหว่าง

เขตป้อมปราบฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ ถ.กรุงเกษม จากแยกถนนพวงศ์ ถึงแยกเจริญสุวิสัย วันที่ 19 ธ.ค. 63 ฉีดล้างสะพานลอยคนเดินข้ามทุกถนน และวันที่ 21 ธ.ค. 63 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2281 3012

เขตประเวศ วันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ มัลลียอ์อัลลาฮวี (สุเหร่าบ้านม้า) ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ 4-5 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัววิมบ่อ ถึงหน้าร้านอาหารอีสานสตรีท ถ.สุภาภิบาล 2 ซ.12 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแกรนด์บลูเลอวาด ถึงหน้าหมู่บ้านชวนชื่น และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอดเรลลิ่งค์ สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลากหลายวิชา หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 3/2564 และ 160 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2564 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64 (10 วัน x 8 ชั่วโมง) เวลา 08.00-17.00 น. โดยวิชาที่เปิดสอน อาทิ ดอกไม้ดินไทย กรอบรูปและกัตลายกระดาษ เซรามิกส์ แกะสลักผักผลไม้ จัดดอกไม้สด แปรรูปสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ร้อยลูกปัด ของชำร่วย ศิลปประดิษฐ์ ศิลปประยุกต์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ งานผูกผ้าและประดับตกแต่งสถานที่ และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 160 ชั่วโมง เสาร์-อาทิตย์ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 (20 วัน x 8 ชั่วโมง) เวลา 08.00-17.00 น. โดยวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิชาเสริมสวย ตัดผมชาย ตัดเสื้อสตรี แพทเทิร์น ดีไซน์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 63 โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 0 2540 4375-6

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)